

**KẾ HOẠCH**

**khắc phục hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau kiểm tra  
Ban Thường vụ Huyện ủy Phong Thổ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo  
thực hiện nghiệp vụ công tác đảng viên**

-----

Thực hiện Thông báo số 337-TB/BTCTU, ngày 26/6/2023 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về kết luận kiểm tra Ban Thường vụ Huyện ủy Phong Thổ.

Ban Thường vụ Huyện ủy Phong Thổ đã nghiêm túc rút kinh nghiệm và ban hành kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau kiểm tra như sau:

**I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

1. Xác định những hạn chế, khuyết điểm, xác định những nhiệm vụ, giải pháp để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện kịp thời, nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiệp vụ công tác đảng viên, nhất là Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 18/01/2022 của Ban Tổ chức Trung ương về nghiệp vụ công tác đảng viên; Hướng dẫn số 03-HD/TU, ngày 27/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên. Qua đó, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy các cấp đáp ứng yêu cầu trong tình hình hiện nay.

2. Nâng cao vai trò trách nhiệm của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện khắc phục hạn chế, khuyết điểm đối với các chi cơ sở, đảng bộ cơ sở được giao phụ trách.

3. Việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm phải được tổ chức thực hiện khẩn trương, nghiêm túc; xác định cụ thể về nội dung, giải pháp, thời gian hoàn thành và trách nhiệm thực hiện.

**II- NỘI DUNG, BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC**

*(có Biểu chi tiết kèm theo)*

**III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

1. Căn cứ Kế hoạch này và nhiệm vụ cụ thể Ban Tổ chức Huyện ủy, các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, các chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở chủ động rà soát và xây dựng kế hoạch khắc phục các nội dung có liên

quan, báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Huyện ủy (qua Ban Tổ chức Huyện ủy) **trước ngày 29/02/2024**, báo cáo kèm theo tài liệu minh chứng, để tổng hợp báo cáo Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

2. Cấp ủy các chi cơ sở, đảng bộ cơ sở được Đoàn Kiểm tra trực tiếp (gồm: Đảng ủy xã: Bản Lang, Mường So; Chi ủy: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện) nghiêm túc khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã được Đoàn Kiểm tra chỉ ra, báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Huyện ủy (qua Ban Tổ chức Huyện ủy) **trước ngày 29/02/2024**, báo cáo kèm theo tài liệu minh chứng, để tổng hợp báo cáo Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

3. Ban Tổ chức Huyện ủy phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu mở các lớp tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng viên cho đội ngũ cấp ủy, bí thư, phó bí thư cấp ủy cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, cán bộ được giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện nghiệp vụ công tác đảng viên.

4. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy được phân công phụ trách chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện nghiệp vụ công tác đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghiệp vụ công tác đảng viên ở cơ sở.

5. Văn phòng Huyện ủy, Ban Tổ chức Huyện ủy theo dõi đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch này; tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy tổng hợp báo cáo kết quả khắc phục các nội dung hạn chế, khuyết điểm theo yêu cầu của Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Trên đây, là Kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo Thông báo số 337-TB/BTCTU, ngày 26/6/2023 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về kết luận kiểm tra Ban Thường vụ Huyện ủy Phong Thổ.

Nơi nhận:

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy (báo cáo),
- Các đồng chí Huyện ủy viên,
- Các chi cơ sở, đảng bộ cơ sở,
- Các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy,
- Lưu Văn phòng Huyện ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ  
BÍ THƯ**



**Sùng A Nữ**



**QUY ĐỊNH, BIÊN PHÁP KHẮC PHỤC HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM**  
(Kèm theo Quyết định số 326-KH/HU, ngày 31/7/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy)

-----

Stt	Nội dung	Nhiệm vụ, biện pháp khắc phục	Đơn vị thực hiện	Thời gian thực hiện
1	<p>Ở cấp xã có nơi chưa thể hiện việc quán triệt các văn bản về thi hành Điều lệ Đảng; chưa tổ chức quán triệt, học tập Hướng dẫn số 03-HD/TU, ngày 27/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên.</p>	<p>Lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu sắc đến cán bộ, đảng viên các Quy định, Hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về nghiệp vụ công tác đảng viên, nhất là Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư Trung ương về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 18/01/2022 của Ban Tổ chức Trung ương về nghiệp vụ công tác đảng viên; Hướng dẫn số 03-HD/TU, ngày 27/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên; Công văn số 787-CV/BTCTU, ngày 24/10/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kết nạp đảng viên.</p>	<p>Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Ban Tổ chức Huyện ủy; các chi, đảng bộ cơ sở</p>	<p>Thực hiện thường xuyên</p>

Stt	Nội dung	Nhiệm vụ, biện pháp khắc phục	Đơn vị thực hiện	Thời gian thực hiện
2	<p>Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiệp vụ công tác đảng viên có mặt còn hạn chế.</p>			
2.1	<p>Ban Thường vụ Huyện ủy và một số cấp ủy cơ sở, chi bộ chưa lập danh sách cảm tình Đảng, có nơi chưa ban hành kế hoạch kết nạp đảng viên hằng năm; một số bản nhiều năm chưa kết nạp được đảng viên, có 05 bản có dưới 03 đảng viên tại chỗ. Có trường hợp đơn xin vào Đảng, xác nhận của chi bộ cơ sở vào lý lịch của người xin vào Đảng, lý lịch đảng viên và phần cam đoan của đảng viên trong lý lịch đảng viên không ghi ngày tháng. Quyết định kết nạp đảng viên có trường hợp còn chậm, không ghi ngày chi bộ tổ chức lễ kết nạp và xác nhận của chi bộ. Trong sổ nghị quyết của một số đảng ủy, chi bộ chưa thể hiện đầy đủ nội dung về xét kết nạp đảng viên, công nhận đảng viên chính thức. Một số cấp ủy cơ sở lưu trữ hồ sơ, tài liệu về kết nạp đảng viên và công nhận đảng viên chính thức chưa đầy đủ.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Các chi, đảng bộ cơ sở và Ban Thường vụ Huyện ủy lập danh sách cảm tình Đảng cụ thể, sát với tình hình thực tế.</li> <li>- Các chi, đảng bộ cơ sở cụ thể hóa kế hoạch kết nạp đảng viên của Ban Thường vụ Huyện ủy và xây dựng kế hoạch kết nạp đảng viên và rà soát nguồn kết nạp đảng viên cụ thể, sát với tình hình thực tế của từng chi, đảng bộ.</li> <li>- Tiếp tục quan tâm công tác phát triển đảng viên, tạo nguồn và kết nạp đảng viên, nhất là ở chi bộ nông thôn, giao chỉ tiêu cụ thể cho các xã, thị trấn phấn đấu đạt mục tiêu nghị quyết đại hội đề ra.</li> <li>- Thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ các quy trình, thủ tục, hồ sơ lưu trữ về nghiệp vụ công tác đảng viên, ghi sổ nghị quyết đảm bảo theo quy định, hướng dẫn.</li> </ul>	<p>Ban Tổ chức Huyện ủy; các chi, đảng bộ cơ sở</p>	<p>Thực hiện thường xuyên từ năm 2023 và những năm tiếp theo.</p>

Stt	Nội dung	Nhiệm vụ, biện pháp khác phục	Đơn vị thực hiện	Thời gian thực hiện
2.2	<p>Một số hồ sơ đảng viên không đầy đủ thủ tục, tài liệu như: Chưa có lý lịch đảng viên, phiếu đảng viên, bản kiểm điểm đảng viên 03 năm gần nhất và bản khai bổ sung hồ sơ đảng viên hàng năm, danh mục tài liệu, quyết định phát thẻ đảng viên; chưa ghi số thẻ, số lý lịch đảng viên. Có nơi một số loại sổ quản lý, theo dõi đảng viên còn thiếu, chưa đúng mẫu; việc ghi sổ chưa đầy đủ thông tin theo quy định, có nội dung tẩy xóa. Một số nơi chưa thực hiện đổi khốp sổ danh sách đảng viên giữa Ban Tổ chức Huyện ủy với các chi, đảng bộ cơ sở; giữa đảng ủy cơ sở với các chi bộ trực thuộc chưa theo định kỳ.</p>	<p>- Tiếp tục rà soát hồ sơ đảng viên, bổ sung khác phục những tài liệu còn thiếu, ghi số lý lịch đảng viên, số thẻ đảng viên; ghi ngày, tháng, năm chi bộ tổ chức lễ kết nạp vào quyết định kết nạp đảng viên theo quy định; kịp thời thực hiện việc khai lý lịch đảng viên, phiếu đảng viên, phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên hàng năm và thực hiện ghi những thay đổi vào hồ sơ đảng viên, phiếu đảng viên, danh sách đảng viên và cơ sở dữ liệu đảng viên; lưu giữ phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên cùng với hồ sơ đảng viên theo quy định.</p> <p>- Lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ khác phục các sổ quản lý, theo dõi đảng viên còn thiếu, chưa đúng mẫu, ghi chép đầy đủ theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 18/01/2022 của Ban Tổ chức Trung ương về nghiệp vụ công tác đảng viên.</p>	<p>Ban Tổ chức Huyện ủy; các chi, đảng bộ cơ sở</p>	<p>Hoàn thiện xong trước ngày 30/3/2024</p>

Stt	Nội dung	Nhiệm vụ, biện pháp khắc phục	Đơn vị thực hiện	Thời gian thực hiện
		<p>- Thực hiện đối chiếu sổ danh sách đảng viên giữa Ban Tổ chức Huyện ủy với các chi, đảng bộ cơ sở; giữa đảng ủy cơ sở với các chi bộ trực thuộc đảm bảo theo quy định.</p>		
2.3	<p>Việc miễn sinh hoạt đảng có trường hợp chưa đúng thẩm quyền; một số đảng ủy xã chưa xét, chưa thể hiện việc đồng ý cho đảng viên được tạm miễn sinh hoạt đảng do đi làm ăn xa nơi cư trú.</p>	<p>Tiếp tục hướng dẫn cấp ủy cơ sở phân định rõ đảng viên được miễn sinh hoạt đảng do tuổi cao, sức yếu và đảng viên được miễn sinh hoạt đảng không do tuổi cao, sức yếu theo quy định.</p>	<p>Các chi, đảng bộ cơ sở (đặc biệt là Đảng ủy các xã, thị trấn)</p>	<p>Thực hiện thường xuyên</p>
2.4	<p>Có chi bộ phân công nhiệm vụ cho đảng viên còn chung chung chưa rõ việc, có trường hợp điều chỉnh phân công nhiệm vụ chưa kịp thời; có đảng bộ xã phân công đảng viên là cán bộ, công chức xã sinh hoạt tại các chi bộ thôn, bản chưa phù hợp.</p>	<p>- Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các chi, đảng bộ cơ sở tiếp tục phân công nhiệm vụ cho đảng viên cụ thể và kịp thời theo từng nội dung, công việc. - Đảng ủy cấp xã rà soát phân công đảng viên là cán bộ, công chức cấp xã tại chi bộ thôn, bản cho phù hợp (không nhất thiết cán bộ, công chức xã cư trú ở đâu thì sinh hoạt đảng ở chi bộ thôn, bản đó).</p>	<p>Các chi bộ cơ sở và các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở (đặc biệt là Đảng ủy các xã, thị trấn)</p>	<p>Thực hiện thường xuyên</p>